

# จ่ายซ้ำปีคณมนุอีก

## ชาวสวนยางขู่ ยื่น '4เงื่อนไข' ทร.ระดมกำลัง ป้องกันสะเคา

สท.ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายชาวสวนยางทำความเข้าใจการให้ความช่วยเหลือแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ ★ มีต่อหน้า 13

จ่ายซ้ำ ☆ ต่อจากหน้า 1

โอนมาตรการช่วยเหลือชาวสวนยางของรัฐบาลทำให้ชาวสวนยางมีรายได้มากกว่า กก.ละ 90 บาท ขณะที่ประธานเครือข่ายชาวสวนยางแถลงยอมรับเงินช่วยเหลือไร่ละ 2,520 บาท พร้อมยื่นเงื่อนไข 4 ข้อ ส่วนกลุ่มภาคีเครือข่ายและเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยขู่ไม่เลิกหากรัฐบาลจ่ายเงินซ้ำหรือมีการทุจริตจะระดมคนปิดถนนอีกที่จ.สงขลาตำรวจระดมกองร้อยควบคุมฝูงชนฝ่ายปกครองกว่า 300 นายตั้งด่านทางเข้าด่านสะเคาเตรียมรับสถานการณ์หากมีม็อบบุกปิดด่าน

ปัญหาเกษตรกรชาวสวนยางพาราและปาล์มน้ำมัน ขบวนการปิดถนนในหลายจังหวัดเรียกร้องให้รัฐบาลประกันราคายางและปาล์มเนื่องจากราคาตกต่ำ กระทั่งคณะรัฐมนตรีมีมติให้การช่วยเหลือชาวสวนยางในอัตราไร่ละ 2,520 บาท คราวเรือนละ 25 ไร่ เป็นเวลา 7 เดือน คิดเป็นเงินช่วยเหลือราคายาง กก.ละ 12 บาท ซึ่งจะทำให้เกษตรกรขายยางได้เท่ากับ กก.ละ 90 บาท ทำให้เกษตรกรชาวสวนยางส่วนใหญ่พอใจยอมสลายการชุมนุม แต่ยังมีเกษตรกรชาวสวนยางบางส่วนยังไม่พอใจการช่วยเหลือจากรัฐบาล ประกาศจะรวมตัวปิดถนนเพชรเกษม หน้าตลาดบ้านธรรมรัตน์ ต.ทองมั่งคด อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และด่านสะเคา จ.สงขลา

ความคืบหน้าการแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 ก.ย. ที่โรงแรมบียอนด์ สวีท ไฮเต็ล ทางสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำ

สวนยาง (สทย.) ประชุมร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายชาวสวนยางระดับจังหวัดและระดับประเทศ เรื่องการให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ โดยนายประสิทธิ์ หนัดเสน รักษาการ ผอ.สทย. กล่าวในที่ประชุมว่า มาตรการเพิ่มรายได้ช่วยเหลือชาวสวนยางของรัฐบาลครั้งนี้ ชาวสวนยางจะมีรายได้สูงกว่าราคายางที่ กก.ละ 90 บาทตามที่เรียกร้อง โดยเงินช่วยเหลือ กก.ละ 12 บาท คำนวณจากราคายางพาราในวันที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เมื่อวันที่ 9 ก.ย.ที่ผ่านมา ราคายางแผ่นดิบอยู่ที่ กก.ละ 78 บาท แต่แนวโน้มราคายางอยู่ในช่วงขาขึ้น จึงน่าจะได้มากกว่า 90 บาท

รักษาการ ผอ.สทย.กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ การช่วยเหลือของรัฐบาลเป็นระยะเวลา 7 เดือน คิดผลผลิตยางอยู่ที่เดือนละ 30 กก.ต่อไร่ รวมแล้วคิดเป็นผลผลิตที่ได้รับการช่วยเหลือ 210 กก. ขณะที่ผลผลิตยางเฉลี่ยทั่วประเทศทั้งปีอยู่ที่ไร่ละ 270 กก.เท่านั้น นอกจากนี้การช่วยเหลือของรัฐบาลรอบนี้ใช้งบประมาณ 21,248 ล้านบาท ครอบคลุมชาวสวนยางทั่วประเทศกว่า 900,000 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่เปิดกรีดยาง 12 ล้านไร่ แตกต่างจากโครงการพัฒนาศึกษภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางปี 2554 ที่ให้สถาบันเกษตรกรไปรับซื้อยาง กก.ละ 100 บาท แต่ชาวสวนยางก็ขายไม่ได้ที่ กก.ละ 100 บาท เพราะมีการหักค่าใช้จ่ายของสถาบันเกษตรกร ใช้งบประมาณไปกว่า 22,000 ล้านบาท ช่วยเหลือเกษตรกรประมาณ 330,000 ครัวเรือน หรือ 30% อีก 70% ไม่ได้รับอานิสงส์เพราะต้องเป็นสมาชิกกลุ่มสถาบันเกษตรกรที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้น

นายประสิทธิ์กล่าวอีกว่า มีเรื่องเดียวที่เป็นความเสี่ยงคือถ้าราคายางในตลาดต่ำกว่า กก.ละ 78 บาท ชาวสวนยางจะไม่ได้ราคาที่ กก.ละ 90 บาท ส่วนประเด็นเรื่องคนกรีดยางจะไม่ได้รับส่วนแบ่งการช่วยเหลือ เพราะโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าของสวนยางนั้น ต้องไปทำความเข้าใจกับเจ้าของสวนยางที่แบ่งรายได้กับคนกรีดยางให้ยึดคุณธรรมยอมแบ่งเงินช่วยเหลือตามสัดส่วน ส่วนคนกรีดยางที่เป็นคนต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านนั้นคงเป็นไปได้แน่ที่จะได้รับการช่วยเหลือเพราะเป็นเงินภาษีของคนไทย

ขณะที่นายธนพล ทองหวาน ประธานเครือข่ายชาวสวนยางจังหวัดสงขลา กล่าวในที่ประชุมว่า กรณีที่มีการขู่จะปิดด่านสะเคา จ.สงขลา ในวันที่ 14 ก.ย.นั้น ขอยืนยันว่าจะไม่มีการปิดด่านแล้วแน่นอนที่ประกาศไปเพื่อข่มขู่เท่านั้นให้รัฐบาลเหลื่อมมองและสนใจจากนั้นมีคนนำไปแอบอ้างจนทำให้เกิดความเสียหาย และทำให้ชาวมาเลเซียไม่กล้าเข้ามาในไทย ดังนั้นคนยืนยันว่าจะไม่มีการปิดด่านแน่นอน

หลังการประชุม นายเทอดศักดิ์ เสริมศรี ประธานเครือข่ายชาวสวนยาง แถลงว่า มติที่ประชุมเครือข่ายชาวสวนยางยอมรับมติ ครม.ที่ให้การช่วยเหลือไร่ละ 2,520 บาท แต่มีเงื่อนไข 4 ข้อ 1.ขอให้รัฐบาลพิจารณาทบทวนเปลี่ยนเงื่อนไขจากครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ เป็นรายละไม่เกิน 25 ไร่ เนื่องจากบางครัวเรือนเป็นครอบครัวใหญ่ สมาชิกในครอบครัวมีเอกสารสิทธิสวนยางเป็นของตนเองแยกต่างหาก แต่อยู่ทะเบียนบ้านเดียวกันจะไม่ได้รับสิทธิ์ 2.ให้พิจารณาเรื่องการกำหนดอายุยางที่เปิดกรีดยางไม่เกิน 25 ปี เป็นยางที่เปิดกรีดยางแล้ว โดยไม่มีกำหนดอายุ 3.ให้พิจารณาเรื่องที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิให้ได้รับสิทธิ์ด้วย และ 4.ขอให้รัฐบาลไม่ดำเนินการตามกฎหมาย โดยจะยื่นเงื่อนไขทั้ง 4 ข้อไปยังนายกรัฐมนตรี และ กนย.ต่อไป

หลังนายเทอดศักดิ์แถลงเสร็จ ทางกลุ่มภาคีเครือข่ายและเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย นำโดยนายศักดิ์ศุภฤกษ์ ศรีประศาสน์ ผู้ประสานงานภาคีเครือข่ายชาวสวนยางภาคใต้ แถลงว่า ทางเครือข่ายชาวสวนยางภาคใต้ยอมรับมาตรการที่รัฐบาลจะจ่าย 2,520 บาทต่อไร่ ไปช่วงหนึ่งก่อน เพราะคิดว่าน่าจะช่วยให้ราคาได้สูงขึ้นและย้่าว่าต้องดูแลครอบคลุมสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิให้มีการลงทะเบียนผู้ที่มีอาชีพรับจ้างกรีดยางด้วยและจะให้เวลารัฐบาล 2-3 เดือนถ้ารัฐบาลไม่มีความจริงใจในการแก้ปัญหา จ่ายเงินช่วยเหลือล่าช้าหรือมีการทุจริตเงินไปเข้ากระเป๋าพ่อค้าหรือนักการเมืองค่อว่ากันใหม่ จะมีคนออกมาเต็มท้องถนนมากกว่าการชุมนุมรอบที่ผ่านมามากหลายเท่า

นายยุคล ลิ่มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี



และ รว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเอกสารสิทธิในการใช้พื้นที่ปลูกยางพาราว่า การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา เพื่อรับเงินช่วยเหลือเงินค่าปัจจัยการผลิตตั้งแต่วันที่ 4 ก.ย.ที่ผ่านมา มีเกษตรกรมาแจ้งขึ้นทะเบียนแล้วประมาณ 100,000 ราย ขอให้ชาวสวนยางเร่งมาขึ้นทะเบียนโดยเร็วเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ หากมีเอกสารสิทธิถูกต้องและเปิดกรีดยางมาแล้วไม่เกิน 25 ปี จะได้เบิกจ่ายเงินได้เร็ว อีกกรณีหนึ่งที่มีการหยิบยกขึ้นมาถามในขณะนี้ คือ มีสวนยางแล้วแบ่งให้ลูกๆ จะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐทุกคนหรือไม่ อันนี้ต้องว่ากันไปตามเอกสารสิทธิทางราชการเป็นสำคัญ ถ้ามีทะเบียนบ้านแยกกัน มีหลักฐานโฉนดที่ดินที่จัดสรรแล้วมาแสดง ก็จะเข้าร่วมโครงการได้

นายยุคลกล่าวว่า ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะปิดตามประเภทเอกสารสิทธิที่ดิน ซึ่งเป็นที่ยอมรับของกรมป่าไม้ทั้งหมด 46 รายการ แบ่งเป็น 1. ประเภทที่ดินซึ่งได้มาตามเอกสารเกี่ยวกับที่ดินที่มีกรรมสิทธิถูกต้องตามประมวลกฎหมายที่ดิน 17 รายการ เช่น โฉนดที่ดิน, ตราจอง, น.ส.4, น.ส.4ข, เป็นต้น 2. ประเภทที่ดินที่มีสิทธิครอบครอง หรือทางราชการให้ใช้ประโยชน์ 29 รายการ เช่น ที่ดิน สปก. หนังสือรับรองของนิคมสหกรณ์, ก.ส.น.3, ก.ส.น.4, หนังสือรับรองของหน่วยราชการทหาร รวมถึงใช้ใบรับรองภายในที่ดิน หรือ ก.บ.ท. สามารถใช้เป็นเอกสารเข้าร่วมโครงการได้ แต่ต้องมีคำรับรองของกรมป่าไม้ หรือส่วนราชการที่ดินตั้งอยู่อนุญาตให้ใช้พื้นที่มาประกอบเป็นหลักฐาน

รองนายกรัฐมนตรีและ รว.เกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า สำหรับกรณีเกษตรกรทำสวนยางในพื้นที่ในเขตป่าสงวน หรืออุทยานแห่งชาติ ซึ่งเบื้องต้นพบว่า มีเกษตรกรเข้าไปทำสวนยางในพื้นที่ป่าสงวนประมาณ 3.3 ล้านไร่ และเขตอุทยานแห่งชาติอีกประมาณ

ล้านไร่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับว่าจะเข้าไปตรวจสอบและพิสูจน์สิทธิการถือครองที่ดินว่าเป็นไปตามกฎหมายของกรมป่าไม้และกฎหมายของอุทยานแห่งชาติ และมติ ครม. จำนวน 2 ครั้งที่กำหนดให้ใช้พื้นที่ได้ รวมทั้งจะต้องไปพิสูจน์กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในป่าก่อนประกาศพื้นที่เป็นเขตป่าสงวน โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะส่งรายชื่อและข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิให้แก่กรมป่าไม้เพื่อตรวจสอบตามกฎหมายว่าจะช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวได้อย่างไรต่อไป

พล.ต.ต.ธวัช บุญเรือง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันที่ 14 ก.ย. เวลา 10.00 น. จะเดินทางไปพบภาคีเครือข่ายและสวนป่าลุ่มน้ำมัน 16 จังหวัด ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช เพื่อร่วมลงนามข้อตกลงจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ตามมติคณะกรรมากรนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ช่วยเหลือเงินสดไร่ละ 2,520 บาท ครอบคลุมไร่ละไม่เกิน 25 ไร่ ระยะ 7 เดือน ตลอดฤดูเปิดกรีดยาง หลังเกษตรกรชาวสวนยางยอมรับมติดังกล่าวเพื่อให้เกิดความสบายใจว่ารัฐบาลไม่เบี้ยวแน่ เชื่อว่าจะไม่มีปัญหาอะไรอีก ส่วนการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่ปิดถนน และก่อเหตุรุนแรงก็ต้องดำเนินการไปตามกฎหมาย

☆ มีต่อหน้า 15

## จ่ายซ้ำ

☆ ต่อจากหน้า 13

นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า จากการเจรจากับแกนนำชาวสวนยางที่ อ.บางสะพาน ยืนยันว่าการชุมนุมที่ริมถนนเพชรเกษม ด้านหน้าตลาดบ้านธรรมรัตน์ ในวันที่ 14 ก.ย. จะไม่มีปัญหาจากการสร้างความรุนแรง เพราะเป็นการรวมตัวของชาวบ้านเพื่อรับทราบมาตรการช่วยเหลือของทางรัฐบาล โดยเฉพาะเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนโดยไม่มีเอกสารสิทธิ ซึ่งจังหวัดได้มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปชี้แจงทำความเข้าใจป้องกันความสับสน

ขณะเดียวกันที่หน้าวัดหัวถนน ต.ปรือ อ.สะเดา จ.สงขลา กองร้อยควบคุมฝูงชน ภ.จ.สงขลา 150 นาย ตำรวจปราบจลาจล สก.สะเดา อปพร. และ อส. กว่า 150 นาย พร้อมรถพยาบาล รถดับเพลิง ตั้งจุดตรึงกำลัง บนถนนสายกาญจนดิษฐ์ เส้นทางหลักสู่ด่านสะเดาชายแดนไทย-มาเลเซีย และเส้นทางรอง เตรียมพร้อมรับมือมือบู้ปิดด่านสะเดาในวันที่ 14 ก.ย. โดย พ.ต.อ.เนตร อินทร์พรหม รอง ผบ.ภ.จ.สงขลา กล่าวว่า แม้ชาวบ้านส่วนใหญ่ยอมรับเงินชดเชยที่รัฐเสนอให้ แต่มีเกษตรกรบางส่วนและบางพื้นที่ไม่ยอมรับ จึงต้องเตรียมรับสถานการณ์ หากมีมือบู้มาเราพร้อมเจรจาและสกัดกั้นทันที แต่หากมือบู้ไม่ฟังจะดำเนินการตามขั้นตอน

ด้านนายสุชาติ สิทธิหนู แกนนำภาคเครือข่ายยางพาราในอ.สะเดากล่าวว่า ทราบว่าทางตำรวจได้เตรียมพร้อมสกัดมือบู้แต่เรายังไม่มีการเคลื่อนไหว ต้องรอดูจากประธานเครือข่ายที่ขึ้นไปเจรจากับนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ รว.คลัง และนายยุคล ล้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี และ รว.เกษตรและสหกรณ์ ที่กรุงเทพฯ คาดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไร แต่หากวันที่ 14 การเจรจาไม่เป็นผล เราจะปิดด่านสะเดาแน่นอน